



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2566

เรื่อง	สื่อ
1. แปลงใหญ่ปลูกดกคัง หนึ่งเดียวเมืองดอกบัวงาม	ไทยรัฐ
2. 'ธรรมนัส' โวเส้นปี'66ปิดฉากคดีหมูเถื่อน	แนวหน้า
3. 'ธรรมนัส' รุดเปิดด่านตรวจสินค้าร่วมบูรณาการงานสกัดกั้นสิ่งผิดก.ม.	แนวหน้า
4. รมว.เกษตรฯ KickOff ช่วยผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 66/67	แนวหน้า
5. 'ไชยา' รุกงานพัฒนาลุ่มน้ำลำพะเนียง	แนวหน้า
6. ภาพข่าว: รณรงค์	เดลินิวส์
7. คอลัมน์: หน้ามองฟ้าเท้าหยั่งดิน: มาตรฐาน GAP พืชอาหาร	ไทยรัฐ
8. เชิงสารคดี: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง บ้านเสาดแดง - ดอยอมพาย ในสมเด็จพระ...	สยามรัฐ
9. ผู้เลี้ยงแพะเมืองสกลฯ แสบปี๊ รวมกลุ่มกำหนดราคาขายให้พ่อค้ารับซื้อส่งนอก	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. คอลัมน์: จับประเด็น: พาณิชย์เร่งช่วยเกษตรกรเลี้ยงปลากะพงภาคใต้	ไทยโพสต์
12. ปลูกขมิ้นแทรกต้นยางพาราทำเงินเกือบ 2 แสน	เดลินิวส์

แปลงใหญ่ปลากดคัง

หนึ่งในเดียวเมืองดอกบัวงาม

ปลากดคัง...นับเป็นสินค้าประมงที่มีศักยภาพและเป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรทางเลือกของจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับความนิยมของผู้บริโภค ตลาดมีความต้องการต่อเนื่อง ด้วยเนื้อปลากดคังเป็นปลาเนื้ออ่อนรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

โดยเกษตรกรในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงเป็นอาชีพหลักควบคู่ไปกับการทำการเกษตร เนื่องจากปลานชนิดนี้ต้องอาศัยระยะเวลาในการเลี้ยงนานหลายปี แต่ก็สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรเป็นอย่างดี

“การผลิตปลากดคังของจังหวัดอุบลราชธานี เกษตรกรมีการรวมกลุ่มแปลงใหญ่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากดคัง ด.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ เป็นกลุ่มแปลงใหญ่เพียง 1 เดียวในจังหวัด ที่ประสบความสำเร็จ มีการวางแผนการผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด เริ่มมีการจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ขึ้นเมื่อปี 2546 เนื่องจากเดิมเกษตรกรประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก แต่ประสบปัญหาราคาสผลผลิตตกต่ำ จึงเริ่มหันมาเลี้ยงปลานิลในกระชังตามการส่งเสริมของเอกชน แต่มีข้อจำกัดที่ราคาซื้อขายผู้ซื้อเป็น



ผู้กำหนดกลุ่มจึงเริ่มศึกษาการเลี้ยงปลาที่เป็นที่ต้องการของตลาดและได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าจึงเริ่มปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงปลากดคังเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องราคา”



นางประเทือง วาจรีต ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี (สศท.11) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยว่า ปัจจุบันกลุ่มแปลงใหญ่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากดคัง มีเกษตรกรสมาชิก 34 ราย พื้นที่เลี้ยงประมาณ 10 ไร่ 315 กระชัง เลี้ยงเฉลี่ยครัวเรือนละ 10 กระชัง

การเลี้ยง เกษตรกรจะนำพันธุ์ลูกปลากดคังมาปล่อยเลี้ยงประมาณ 500 ตัวต่อกระชัง



โดยกระชังจะมีขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 6 เมตร ลึก 2.5 เมตร ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ 3 ปี เพื่อให้ได้ขนาดตัวละ 3-6 กิโลกรัม

กลุ่มแปลงใหญ่จะมีการวางแผนการเลี้ยงเพื่อให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือน เฉลี่ยเดือนละ 7-10 ตัน/เดือน ผลผลิตรวมจะอยู่ที่ปีละ 89.3 หรือปีละ 89,300 กิโลกรัม

เกษตรกรจะจำหน่ายปลากดคังเฉลี่ย กระชังละ 1,567 กิโลกรัม ขายปลีกให้กับร้านอาหารรายย่อยในพื้นที่ ราคา กก.ละ 150-165 บาท และขายกกระชัง ในราคา กก.ละ 120-140 บาท โดยผลผลิตส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 จำหน่ายให้พ่อค้าคนกลางในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง อีกร้อยละ 20 ส่งจำหน่ายให้ร้านอาหารรายย่อย

จากผลสำเร็จของกลุ่มแปลงใหญ่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของเนื้อปลาให้ได้มาตรฐาน ตรงกับความต้องการของตลาด และมีการวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ ในอนาคตกลุ่มแปลงใหญ่วางแผนจะเพิ่มปริมาณการผลิตให้ได้เฉลี่ยเดือนละ 12 ตันและพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตปลากดคังแบบครบวงจรที่สำคัญของจังหวัด ให้สามารถผลิตและจำหน่ายทั้งลูกปลาและเนื้อปลาตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งผลิตปลาคุณภาพที่มีความหลากหลาย...สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสันติ สุพล ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ฯ โทร. 08-3248-2268.

ชาติชาย ศิริพัฒน์

'ธรรมนัส' โวสิ้นปี'66

ปิดฉากคดีหมูเถื่อน เปิดชื่อคนผิดทั้งหมด บริษัทใหญ่โดนด้วย

"ธรรมนัส" รุมว.เกษตรฯ ยันเดินหน้าลุยคดี "หมูเถื่อน" ปราบปรามจริงจัง จับคนผิดได้ทุกวัน แยมก่อนสิ้นปี'66 ปิดคดี เผยเปิดหน้าคนที่มีเอี่ยว เอาผิดได้แน่ ชี้มีบริษัทใหญ่โดนด้วย

▶▶▶ ต่อ : หมูเถื่อน -หน้า 8

หมูเถื่อน

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรี (กรม.) ถึงความคืบหน้าการกวาดล้างขบวนการนำเข้าหมูเถื่อนว่าเรื่องนี้เป็นผลงานที่เราปราบปรามอย่างเอาจริงเอาจัง โดยระหว่างที่เรื่องเงียบอยู่นี้ ไม่ใช่ที่เราหยุด แต่ยังทำต่อเนื่องและยังจับผู้กระทำผิดได้ทุกวัน เราทำงานทุกวัน

"ไม่ใช่แค่เรื่องหมูเถื่อน แต่ยังรวมถึงสินค้าภาคการเกษตรทั้งหมด โดยนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ มีความจำเป็นที่จะต้องชะลอการนำเข้าสินค้าเพื่อการเกษตร สินค้าเกษตรตัวหลักหลายๆ ตัว" ร.อ.ธรรมนัส ย้ำ

เมื่อถามถึงความคืบหน้าถึงการส่งเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง

ชาติเพื่อเอาผิดผู้กระทำผิด ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า "จะมีการขยายผลตามที่เป็นข่าวและก่อนสิ้นปี 2566 คงได้เห็นหน้าตา ชื่อจริง นามสกุลจริงว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้าง"

เมื่อถามย้ำว่าเป็นนักการเมืองท้องถิ่น หรือระดับชาติ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ซึ่งเป็นรายชื่อนักการเมืองตามที่ไปข่าวไปแล้วยืนยันว่าเขาผิดได้แน่นอน และบริษัทใหญ่ๆ ก็โดนหมด

เมื่อถามย้ำว่า ไม่กังวลกับการที่ต้องเจอ "คอ" ไซ้หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เรื่องนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) รับเป็นคดีพิเศษ ซึ่งตนได้หารือกับพ.ต.อ.ทวิ สอดส่อง รุมว.ยุติธรรม แล้ว ดังนั้นก่อนวันที่ 31 ธันวาคมนี้ จะมีความชัดเจนทั้งหมด และน่าจะปิดคดีได้

'ธรรมนัส'รุดเปิด ด่านตรวจสินค้า ร่วมบูรณาการงาน สกัดกั้นสิ่งผิดก.ม.

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดด่านตรวจสินค้าเกษตรแบบบูรณาการ (ปศุสัตว์ พืช ประมง) พร้อมมอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และพบปะเกษตรกรในพื้นที่ด่านศุลกากรสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเมียนมา ระยะทาง 371 กิโลเมตร มีพื้นที่ทำการเกษตร 12,179,968 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 3,030,598 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าว พืชไร่ พืชสวน และพืชอื่นๆ มีสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ไก่เนื้อ โคเนื้อ สุกร ไก่ไข่ และแพะ มีสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ปลานิล ปลาตะเพียน กุ้งขาว และกุ้งก้ามกราม

สำหรับพื้นที่ปลูกยางพารา มีอยู่ 103,705.86 ไร่ มีปริมาณผลผลิตเนื้อยางแห้งรวมทั้งจังหวัด 24,313.27 ตัน/ปี เป็นยางแผ่นดิบ 13,894.41 ตัน/ปี โดยใน อ.สังขละบุรี มีพื้นที่ปลูกยางพารา 22,858.68 ไร่ มีปริมาณผลผลิตเนื้อยางแห้ง 5,506.53 ตัน/ปี เป็นยางแผ่นดิบ 4,065.93 ตัน/ปี ทั้งนี้ ได้มีการตรวจสอบปริมาณผลผลิตยางในพื้นที่และสินค้าขนานเข้า เพื่อควบคุมการนำเข้าให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน กยท.จังหวัด และ กยท.สาขา ที่อยู่ในพื้นที่เขตพรมแดนจะวางแผนสำรวจการผลิตยางธรรมชาติของเกษตรกรทั้งรูปแบบของผลผลิตยางที่ขาย จำแนกเป็นน้ำยางสด ยางก้อนถ้วย ยางแผ่นดิบ ซึ่งจะช่วยให้ทราบได้ว่าปริมาณยางที่ขายในพื้นที่นั้นๆ มียางเถื่อนที่ผิดกฎหมายปนอยู่ด้วยหรือไม่ นอกจากนี้ กยท.ได้เตรียมความพร้อมดำเนินมาตรการกู่ขนาน ด้วยการจัดตั้งทีมสายลับเพื่อทำงานร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ด้วย

รมว.เกษตรฯ Kick Off ช่วยผู้ปลูกข้าวปีการผลิต66/67

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรฯ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายณัฐฤทิตต์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว ร่วม Kick Off มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 จ่ายเงินแก่ชาวนาไร่ละ 1,000 บาท โดยมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ทำเนียบรัฐบาล ว่าได้เริ่ม Kick Off จ่ายเงินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามมติคณะรัฐมนตรี (กรม.) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือ 20,000 บาท วงเงินทั้งสิ้น

54,336 ล้านบาท เป้าหมายเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ปีการผลิต 66/67 ได้รับประโยชน์กว่า 4.68 ล้านครัวเรือน โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทอยโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2566 รวม 5 รอบ แบ่งเป็นรายภูมิภาค ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ที่แอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center 02-5550555

นอกจากนี้ ได้ดำเนินมาตรการกู่ขนานในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกและเสริมสภาพคล่องชาวนาผ่านสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 2566/67 และสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปีการผลิต 2566/67 ด้วย

ไชยา'รุกรานพัฒนาลุ่มน้ำลำพะเนียง

นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำพะเนียง ที่บ้านวังหมื่น อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู พร้อมกับนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หาว ผวจ.หนองบัวลำภู และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ว่าลุ่มน้ำลำพะเนียง มีพื้นที่ 1,847 ตารางกิโลเมตร ไหลผ่านพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู ลงสู่เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น กรมชลประทาน มีแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ในเขตลุ่มน้ำลำพะเนียง มีทั้งหมด 36 โครงการ ประกอบด้วย ประดูระบายน้ำ 6 โครงการ

และอาคารชลประทาน 30 โครงการ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตร ในฤดูแล้ง และปัญหาตลิ่งถูกกัดเซาะพังทลาย ส่งผลให้น้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตรในฤดูฝน นอกจากนี้ได้มีการศึกษาแนวทางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตลุ่มน้ำลำพะเนียงเพิ่มเติมในอนาคต อาทิ โครงการก่อสร้างประดูระบายน้ำลำพะเนียง-วังปลาป้อม เพื่อการกักเก็บน้ำ และชะลอความเร็วในการไหลของน้ำในช่วงต้นน้ำ เป็นต้น

ในโอกาสนี้ รมช.เกษตรฯ ได้เยี่ยมชมการออกหน่วยให้บริการคลินิกเกษตรแก่ประชาชน พร้อมทั้งเปิดงาน

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบปะประชาชน” และมอบถุงยังชีพ 500 ชุด บังคับการผลิตทางการเกษตร 500 ชุด ประกอบด้วย พันธุ์ปลา เมล็ดพันธุ์ผัก ต้นกล้าพันธุ์ไม้ เป็นต้น และหญาอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย 4 ตำบล ประกอบด้วย ต.นาออก ต.ศรีบุญเรือง ต.ทรายทอง และ ต.หนองบัวใต้ ที่วิทยาลัยอาชีพศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ก่อนจะเดินทางไปยังบริษัท กอเงินออร์แกนิกฟาร์ม จำกัด เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิตแปรรูปสมุนไพร ตามนโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ต่อไป



☑ **รณรงค์.....นายโชยา พรหมา รณช.เกษตรและสหกรณ์** เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ รณรงค์จัดวัคซีนป้องกันโรคปากเหมื่อยและเท้าเหมื่อย โรคเอโมรายิกเซปติซีเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ฟาร์ม นายประพิศม์ หมู่ 6 ตำบลชัยสุนทร อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการปรับปรุงแก้ไขการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP พืช) จาก มกษ. 9001-2556 เป็น มกษ. 9001-2564 เพื่อให้การผลิตสินค้าพืชอาหารมีความชัดเจนลดความซ้ำซ้อนเหมาะสมกับสภาพการณ์ในสังคมปัจจุบันและสอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN GAP มากขึ้น

GAP พืช การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร เป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร ได้แก่ พืชผัก ไม้ผล พืชไร่ พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ ในทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ในระดับสวน/แปลงเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีความปลอดภัยจากสารเคมี จุลินทรีย์และศัตรูพืช มีคุณภาพเหมาะสมต่อการบริโภคหรือความต้องการของผู้บริโภค โดยคำนึงถึงการใช้องค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิต คำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย สวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติ



งาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข้อกำหนด 8 ประการเพื่อขอรับรอง GAP พืช สำหรับเกษตรกร มีดังนี้ 1) น้ำที่ใช้ ต้องมาจากแหล่งน้ำที่ไม่เสี่ยงต่อการ

ปนเปื้อนสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผลผลิต 2) พื้นที่ปลูก ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน สิ่งที่เป็นอันตรายต่อผลผลิต

3) วัตถุประสงค์ทางการเกษตร มีการจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ในสถานที่เก็บที่มีชัดเจน ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ในการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ถูกต้อง และใช้ตามคำแนะนำหรือตามฉลากที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร 4) การจัดการกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว มีแผนควบคุมการผลิต มีการจัดการที่ดีในการใช้ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน 5) การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีอายุเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ ตามความต้องการของตลาดหรือข้อกำหนดของลูกค้า

6) การพักผลผลิตการขนย้าย และการเก็บรักษา มีการจัดการอย่างถูกสุขลักษณะของสถานที่ วิธีการขนย้าย การพักผลผลิต และ/หรือเก็บรักษาผลผลิต 7) บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจ หรือได้รับการฝึกอบรมสุจริตลักษณะส่วนบุคคล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกสุขลักษณะ และ 8) เอกสาร บันทึกข้อมูล และการตรวจสอบ มีบันทึกข้อมูลการใช้สารเคมี ประวัติการฝึกอบรม ข้อมูลผู้รับซื้อผลผลิตการปฏิบัติงานก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว และเก็บรักษาข้อมูลการปฏิบัติงานและเอกสารสำคัญอย่างน้อย 2 ปี

เกษตรกรที่ต้องการใบรับรอง GAP พืช สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง

ส-เล-๓



สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง บ้านเสาดง - ดอยจอมพาย จ.เชียงใหม่

▶ 8



สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง บ้านเสาดง - ดอยจอมพาย ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จ.เชียงใหม่



“
โดยจัดทำแปลงสาธิตการทำเกษตร
ปลูกพืชผักต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
โดยเฉพาะพืชเมืองหนาวที่ถูกต้องตามหลัก
ทฤษฎีของการเกษตร
”



เชิงสารคดี

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี
นาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้าน
เสาดง ตำบลแจ่มหลวง อำเภอภักดี
อินทวิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลสำนักงานกปร. (16 พ.ย. 66)

สังเขปสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่บ้าน
เสาดง ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี
นาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยส่งเสริมการทำ
เกษตรอย่างถูกวิธีในพื้นที่จำกัดแต่ให้ผล
ผลิตเพียงพอต่อการเลี้ยงดูครอบครัว
สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าเพื่อหยุด
ยั้งการบุกรุกแผ้วถางป่าขยายพื้นที่ทำกิน

ภายใต้การดำเนินงานของโครงการโดย
กปร. ให้การสนับสนุนงบประมาณและ
ดำเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จาก
ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และความร่วมใจของราษฎร ทำให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมป่าที่เสื่อมโทรมได้รับการ
ฟื้นฟูกลับคืนสู่สภาพป่าสมบูรณ์ จำนวน
3,680 ไร่ และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
เช่น ชะนี ไก่ป่า ไก่ฟ้าหางลายขวาง หมูป่า



และนกชนิดต่าง ๆ ชุมชนมีความมั่นคง และปลอดภัยเสถียร

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ ดอยอมพาย ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2546 โดยจัดทำแปลงสาธิตการทำ การเกษตร ปลูกพืชผักต่างๆ ที่เหมาะสมกับ สภาพพื้นที่โดยเฉพาะพืชเมืองหนาวที่ ถูกต้องตามหลักทฤษฎีของการเกษตร จ้างแรงงานจากรัฐบาลในพื้นที่เพื่อลด การทำไร่หมุนเวียน นอกจากนี้จะได้รับค่า จ้างในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้รับความ รู้ในการปลูกพืชชนิดต่างๆ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการปลูกกาแฟ เสาวรส พลับ การเลี้ยงหมูหลุม รวมถึงการทำนาขั้น บันไดเพื่อให้มีผลผลิตเพียงพอต่อการ บริโภคในครัวเรือน ราษฎรมีความรู้ความ เข้าใจและให้ความร่วมมือในการพัฒนา ด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง และเห็น ความสำคัญของผืนป่าโดยคืนพื้นที่ป่า บริเวณที่ตั้งโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 3,685 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่แปลง ปลูกป่า จำนวน 1,050 ไร่

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายพลอากาศ สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายศุภรัชต์ อินทราวุธ ที่ปรึกษา



ด้านการพัฒนา สำนักงาน กปร. คณะที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านเสาแดง ตำบลแจ่มหลวง อำเภอ กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ เชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ราษฎร และผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วยเสื้อกัน หนาวมอบให้แก่เด็กในพื้นที่โครงการฯ ถุงพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่ โครงการฯ และผู้ปฏิบัติงาน โอกาสนี้องคมนตรีได้พบปะพูดคุยเยี่ยมเยียนราษฎร รับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมผลการ ดำเนินงานโครงการ

จากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดอยอมพาย ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับเชิญ สิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎร และผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วยเสื้อกัน หนาวมอบให้แก่เด็กในพื้นที่โครงการฯ ถุงพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรใน พื้นที่โครงการฯ และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อ บรรเทาความหนาวเย็นจากสภาพ อากาศพร้อมกับติดตามการดำเนินงาน และร่วมปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความชุ่มชื้น ให้แก่พื้นที่ต่อไป



ผู้เลี้ยงแพะเมืองสกลฯ แสบปี รวมกลุ่มกำหนดราคาขายให้พ่อค้ารับซื้อส่งออก

สกลนคร - กลุ่มผู้เลี้ยงแพะเมืองสกลนคร แสบปีมีพ่อค้าจากต่างจังหวัดมารับซื้อเพื่อนำไปส่งออกต่างประเทศ เงินสะพัดหลายแสนบาท เผยเคล็ดผู้เลี้ยงแพะให้ได้เงินมีกำไร รวมกลุ่มกันกำหนดราคาขายเอง แก่ถูกเอาเปรียบกดราคา ตั้งเป้าตั้งโรงเชือดเอง

ที่ฟาร์มแพะน้องคุณหญิง เลขที่ 146 ม.1 ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร ของนายสันติ ปิ่นสุวรรณ อายุ 62 ปี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะอำเภอเมืองสกลนคร ได้จัดตลาดนัดซื้อขายแพะเป็นครั้งที่ 2 (3 เดือนจัด 1 ครั้ง) เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้เลี้ยงแพะที่มีอยู่ 144 ราย ประชากรแพะประมาณ 8,000-10,000 ตัว และซื้อขายแลกเปลี่ยนแพะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงแพะให้สามารถเลี้ยงแบบลดต้นทุนเพื่อให้อยู่ได้ไม่ถูกเอาเปรียบจากพ่อค้า

การซื้อขายแพะในวันนี้ มีพ่อค้าจากจังหวัดลพบุรีมาซื้อวงเงินสูงกว่า 300,000 บาท ซื้อไปเพื่อส่งออกไปยังประเทศ สปป.ลาว, เวียดนาม และจีน เชื่อว่าอนาคตผู้เลี้ยงแพะสดใสแน่นอน

นายสันติ บอกว่า ได้รับการส่งเสริมจาก นายวีระสันติ ประทุมพล ปศุสัตว์เขต 4 ที่นำเจ้าหน้าที่มาดูแลอย่างต่อเนื่อง เช่นบริการตรวจเลือดและอื่นๆ ส่วนอาหารก็เป็นวัสดุที่หาได้ตามท้องถิ่น เช่น ข้าวโพดและฝักกล้วย, ฝักกล้วย, อาหารสำเร็จ, ต้นกล้วย, ใบกระถิน, หญ้าเปียร์, หญ้าหัวไปซึ่งมีในท้องถิ่นตามฤดูกาลที่ไปรตื้นสูง สำหรับการตั้งกลุ่มของเราเพื่อกำหนดราคาขายเอง แก่ถูกเอาเปรียบกดราคา โดยเราตั้งราคาแพะเป็นอยู่ที่ 95 บาทต่อกิโลกรัม

ส่วนที่ชำแหละแล้วขายกิโลกรัมละ 300 บาท แพะตากแห้ง กิโลกรัมละ 600 บาท ขณะนี้ทางกลุ่มวางแผนที่จะลงทุนตั้งโรงเชือดเอง เพราะแนวโน้มตลาดผู้บริโภคเนื้อแพะจะเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงขาดการสนับสนุนแหล่งทุน หากตั้งโรงเชือดได้ก็จะต่อยอดเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะให้มีทางเลือกแบบครบวงจร สามารถนำมาจำหน่ายเพื่อเตรียมเชือดได้



ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เมืองไทย 360

วันที่: พุธ 20 ธันวาคม 2566

ปีที่: 16

ฉบับที่: 4109

หน้า: 11(ขวา)

Col.Inch: 37.62

Ad Value: 45,144

PRValue (x3): 135,432

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ผู้เลี้ยงแพะเมืองสกลฯสแปปี รวมกลุ่มกำหนดราคาขายให้พ่อค้ารับซื้อส่งนอก

ขณะที่นายณัฐวุฒิ เหมะรุรินทร์ อายุ 57 ปี ประธานวิสาหกิจชุมชน อ.วาริชภูมิ รักษาการประธานกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ จ.สกลนคร เจ้าของทำฟาร์มแพะ กล่าวว่า วันนี้ได้มาตลาดนัดเพื่อมาเอาแพะเลือด 100 เปอร์เซนต์ มาแลกเปลี่ยนพันธุ์กรรมหรือมาเอาน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงเนื้อเยื่อไปผสม และมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

แพะขุนสามารถนำไปขุนได้ตั้งแต่ที่น้ำหนัก 13-18 กิโลกรัม ใช้เวลาขุน เพียง 3-4 เดือนแล้ว แต่ว่าอาหารจะสมบูรณ์เพียงใด ซึ่งส่วนใหญ่แพะที่นำมาตลาดนัดแพะจะมีน้ำหนัก 20-40 กิโลกรัม โตเต็มที่พ่อพันธุ์ก็หนักประมาณ 60-70 กิโลกรัม

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบมากในขณะนี้ ก็คือคนเลี้ยงหาตลาดไม่เจอก็เลยขายยกคอกทำให้เสียโอกาส คิดแต่ว่าราคาแพะตกต่ำ ทั้งที่ราคาสินค้าอื่นก็ตกต่ำเช่นกัน เช่นวัว หมู ยังตกตามภาวะเศรษฐกิจโลก ขอฝากถึงผู้เลี้ยงแพะว่าแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นหากโรงเชือดก่อตั้งแล้วเสร็จ.



เกษตรวันนี้..... ● กรมประมงขอเชิญร่วมประกวด
ปลากัดสวยงาม ซึ่งก๊วยเกียรติยศพร้อมใบประกาศนียบัตร
และเงินรางวัล ในงานมหกรรม “การเกษตรและท่องเที่ยว
ถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา” ภายในงานนอกจาก
จะมีการจัดแสดงนิทรรศการตำนานกว๊านพะเยา การจัด
แสดงพันธุ์สัตว์น้ำในกว๊านพะเยา การทำ Work Shop
ด้านการเกษตรแล้ว ยังมีการจัดประกวดปลากัดสวยงาม
เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการผลิตพันธุ์ปลากัด

สวยงามที่ดี มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน..... ● การประกวดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29
ธันวาคม 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา สามารถสมัครได้ใน
วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการ
ประกวด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.สนาม เอกวิทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 08-5050-5358 หรือคุณธีรุตม์ อนวัช
ศิริวงศ์ ประธานชมรมปลากัดจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 09-3946-1619..... ●

นายกฯ หล้าปลี



พาณิชย์เร่งช่วยเกษตรกรเลี้ยงปลากะพงภาคใต้

นายวัฒนศักย์ เลือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่าได้ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดปัตตานี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ประสานผู้ซื้อจากส่วนกลางและห้างแมคโคร เข้ารับซื้อปลากะพงจากเกษตรกร เป้าหมาย 40 ตัน เพื่อนำไปกระจายผ่านสาขาของห้างในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง และสาขาอื่นๆ มั่นใจช่วยระบายผลผลิตให้กับเกษตรกรและดันราคาปรับตัวสูงขึ้น.

ปลุกขมิ้นแทรกต้นยางพาราทำเงินเกือบ2แสน



นางบุญคล่อง เขียวคำ หรือป้าแต้ม อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 180/1 หมู่ 4 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง บอกว่า เป็นชาวสวนยางและครอบครัวช่วยกันทำความสะอาดขมิ้น ที่เก็บมาจากสวน เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับกลุ่มทำเครื่องแกง โดยจำหน่าย กิโลกรัมละ 50 บาท ซึ่งขมิ้นนั้นมีสีออกสีส้ม เป็นที่ต้องการของกลุ่มที่ทำเครื่องแกงเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อนำไปเป็นเครื่องแกงหรือแกง จะมีสีส้มน่าน่ากินอย่างมาก ทั้งนี้ครอบครัวได้ช่วยกันล้างทำความสะอาดอย่างดี พร้อมกับคัดเลือกขมิ้น เพื่อเก็บไว้เป็นต้นพันธุ์เอาไว้เพาะปลูกครั้งต่อไป

“ครอบครัว ทำอาชีพสวนยางพารา ราคาขายพาราไม่ค่อยดีเท่าที่ควรจึงหาพืชมาปลูกเสริมในร่องระหว่างต้นยางพารา เพื่อใช้เนื้อที่ให้เกิดประโยชน์ เมื่อ

4 ปีก่อนมีคนแนะนำให้ปลูกขมิ้นพันธุ์ด้วงทอง ตนจึงได้ทดลองปลูก สามารถให้ผลผลิตดี สีของขมิ้นก็มีสีออกสี

ส้ม เป็นที่ต้องการของพ่อค้า แม่ค้า จึงได้ปลูกเพิ่มบนเนื้อที่ 3 ไร่ ขมิ้นจะใช้ระยะเวลาในการปลูกประมาณ 8

เดือน สามารถเก็บผลผลิตได้ เมื่อเก็บผลผลิตนั้น จะคัดแยกหัวขมิ้นไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อเก็บไว้ปลูกครั้งต่อไป ถือว่าลงทุนซื้อพันธุ์ขมิ้นเพียงครั้งเดียวก็สามารถปลูกขมิ้นได้ตลอด”

ปัจจุบันได้ส่งขมิ้นให้กับกลุ่มทำเครื่องแกงจำหน่ายในราคา 50 บาทต่อกิโลกรัม ระยะเวลา 8 เดือนสามารถขายขมิ้นได้ประมาณ 1 แสน 7 หมื่นบาท ยังไม่หักต้นทุน เมื่อหักต้นทุนแล้วได้ประมาณกว่า 1 แสนบาท ในปีนี้ขมิ้นได้ปริมาณน้อยกว่าปีก่อน เนื่องจากที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง อย่างไรก็ตามการปลูกขมิ้นก็เป็นอีกพืชชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรได้เป็นอย่างดี ผู้ที่สนใจขมิ้นสามารถติดต่อนางบุญคล่อง เขียวคำ (ป้าแต้ม) โทร. 08-9649-2866.

ทรงวุฒิ นาคพล รายงาน